



**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HƯƠNG SƠN**

Hương Sơn, ngày 31 tháng 3 năm 2023

THƯ CẢM ƠN

***Kính gửi: Ông Cù Huy Long
Huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai***

Phát huy truyền thống của quê hương, trong những năm qua phong trào khuyến học, khuyến tài của huyện nhà luôn được duy trì và ngày càng phát triển. Thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế gắn liền với giải quyết các vấn đề xã hội, hỗ trợ cho các em sinh viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong suốt quá trình học tập, biểu dương, khen thưởng những học sinh có thành tích cao trong học tập và rèn luyện, góp phần kế thừa và phát huy truyền thống hiếu học của các thế hệ học sinh và sự nghiệp giáo dục - đào tạo của huyện nhà, ngày 19/7/2022, Ủy ban nhân dân huyện đã tổ chức Lễ ra mắt Quỹ khuyến học Lê Hữu Trác. Ngay tại buổi ra mắt, Quỹ khuyến học Lê Hữu Trác đã nhận được sự ủng hộ đầy tình cảm, tâm huyết của các tổ chức, cá nhân với tổng kinh phí đăng ký hỗ trợ ban đầu là: 1.765,700 triệu đồng, đặc biệt có những doanh nghiệp, doanh nhân, con em Hương Sơn sinh sống và làm việc trên mọi miền đất nước đã cam kết tài trợ hàng năm cho Quỹ khuyến học.

Ngày 30/3/2023, Quỹ khuyến học Lê Hữu Trác huyện Hương Sơn tiếp tục nhận được sự quan tâm của ông Cù Huy Long là một người con quê tại xã Sơn Long, huyện Hương Sơn đang sinh sống và làm việc tại huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai ủng hộ quỹ với số tiền 50 triệu đồng.

Thay mặt Lãnh đạo huyện, xin chân thành cảm ơn và tri ân những tình cảm quý báu và sự ủng hộ thiết thực của ông.

Chúng tôi tin tưởng và rất mong trong thời gian tới, Quỹ khuyến học Lê Hữu Trác tiếp tục nhận được sự quan tâm ủng hộ của ông và các tổ chức, cá nhân để từng bước xây dựng Quỹ ngày càng lớn mạnh, đóng góp tích cực vào sự nghiệp giáo dục - đào tạo, khuyến học khuyến tài, tiếp tục tô thắm truyền thống hiếu học của quê hương Hương Sơn.

Mọi sự ủng hộ Quỹ có thể trực tiếp giao tại Hội đồng Quản lý Quỹ Khuyến học Lê Hữu Trác, địa chỉ: Số 100 - Đường Nguyễn Tuấn Thiện, Thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn.

- Số TK: 1000007060240526 tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hương Sơn.

- Số TK: 52110003111333 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh (BIDV Hà Tĩnh).

Ủy ban nhân dân huyện xin kính chúc ông và gia đình luôn mạnh khỏe và thành công trên mọi lĩnh vực hoạt động của mình.

Trân trọng cảm ơn./.

Kính thư



**CHỦ TỊCH UBND HUYỆN HƯƠNG SƠN
Nguyễn Quang Thọ**